

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ห่วงใย และเอาใจใส่ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับคำชี้แนะเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างดีจาก ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่ได้เมตตาประสิทธิ์ประสาทความรู้และให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด ขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศรี ประสานตรี ดร.ชรินดา พิมพบุตร ดร.เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ นายไมยมิตร บัณฑิตวิชัยและนายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและ ตรวจสอบรูปแบบ

ขอขอบคุณ ครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณครูในโรงเรียน ประถมศึกษาใน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 ทุกท่าน ที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการ พัฒนาภาวะผู้นำครู ขอขอบคุณผู้ที่ไม่ได้กล่าวชื่อนามไว้ ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือให้การวิจัย ครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีและขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ คำปัญญาสินโนทัย ดร.พนารัตน์ บุตรชารี ดร.ศิริพร กุลสานต์ ดร.ประภัสสร ทศนพงศ์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะ ผู้นำทางการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้วิจัย ด้วยดีตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเจียม และ คุณแม่วิไลวรรณ ชาตะรักษ์ ที่ให้การ อบรม เลี้ยงดูและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ขอขอบคุณ ร.ต.ท.ปรีชา พร้อมสินและ ครอบครัว ที่เป็นกำลังใจในการวิจัยครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแต่บิดามารดาและครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้วิชาความรู้ แก่ผู้วิจัย

รัตติยา พร้อมสิน